

Nhiều báo chí chụp tụp tình hình này cho thấy Trung Quốc đang âm thầm tiếp tục các hoạt động xây dựng và cải tạo trên Biển Đông, và nhiều khả năng sẽ sớm có những biện pháp khăng định chế quyền mạnh mẽ hơn.



Trong khi sẽ chú ý của dư luận thế giới tập trung chủ yếu vào vấn đề Trường Sa và những diễn biến liên quan đến Hội nghị XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh, các căng thẳng trên Biển Đông gần như không còn trong tiêu điểm của báo chí thế gian qua. Tuy nhiên, với việc các tranh cãi về chủ quyền và những báo chí chụp tụp Trung Quốc đang tiếp tục nâng cấp hệ thống tại đảo Bắc và đảo Cây tại quần đảo Hoàng Sa, giới chuyên gia cho rằng tuyến đường thông mại trọng yếu này vẫn là một điểm nóng của thế giới.

Một số chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ lên đầu tiên cho các máy bay chiến đấu sẽ đóng những đường băng mà nước này đã xây dựng tại Hoàng Sa trong vài tháng

tại, trong khi giới chức quân sự khu vực nói rằng Trung Quốc đã sử dụng các hệ thống tên lửa Biện Đông để mở rộng và tăng cường khả năng triển khai lực lượng hải quân cũng như tuấn duyên trên quy mô lớn hơn ở Đông Nam Á. Bonnie Glaser - chuyên gia về vấn đề an ninh Trung Quốc, hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington - nói: “Họ đã xây dựng những cơ sở hệ thống rất quy mô. Các chuyên gia dân sự Trung Quốc lớn giới chuyên gia của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đều nhận thấy rõ ràng tại thời điểm chiến lược, Trung Quốc sẽ bắt đầu khai thác toàn diện các hệ thống này... Tôi cho rằng vấn đề chỉ còn là thời gian, chứ không phải liệu Trung Quốc có bắt đầu không định các lợi ích một cách mạnh mẽ hơn ở Biện Đông hay không... Nhận thức rằng đi đầu này sẽ diễn ra vào thời điểm mà Trung Quốc là chủ nhân”.

Vấn đề này nhận được sự quan tâm nên nóng hơn trong chuyến công du châu Á bắt đầu từ tuần này của Tổng thống Trump. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Cavey nói: “Chúng tôi vẫn quan ngại về các công nghệ ở Biện Đông, nhất là những gì liên quan đến hoạt động của tàu ngầm và quân sự hóa nhận thức khu vực tranh chấp, cũng như sự công nghệ vượt trội của một số quốc gia, thế hiện qua việc sản xuất dùng và lực để không định các tuyên bố của mình... Chúng tôi đã liên tục kêu gọi Trung Quốc cũng như các nước tuyên bố chế độ quyền khác trong khu vực hơn chỉ một hoạt động của tàu, xây dựng các hệ thống công nghệ quân sự hóa các thực thể tranh chấp”.

Trong một bài phát biểu tại Singapore hai đầu tháng, Phó Đức Harry Harris – Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Thái Bình Dương - không định dù Washington mong muốn có được sự giúp đỡ của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, song họ vẫn sẽ buột quốc gia này phải chịu trách nhiệm về những hành vi đi ngược lại luật pháp và quy tắc quốc tế. Trên hai những câu hỏi của hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường tái khẳng định các thực thể trên đều nằm trong phạm vi chế độ quyền của Trung Quốc, “Người ta không thể cho rằng việc Trung Quốc xây dựng trên thực thể và nhận san hô ở Biện Đông, hay xây dựng các hệ thống quốc phòng cần thiết là hoạt động quân sự hóa.... Chúng tôi cho rằng tình hình hiện tại ở Biện Đông khá yên ổn, và tất cả các bên liên quan nên tích cực phối hợp cùng nhau để bảo vệ hòa bình cũng như ổn định của vùng biển này”. Trong khi đó, người sử dụng Trung Quốc tại Washington Thôi Thiên Khôi ngày 30/10 cho rằng Mỹ không nên “can thiệp” vào các nỗ lực khu vực nhằm giới hạn tranh chấp ở Biện Đông.

Trong một nghiên cứu gần đây về nguy cơ xung đột Mỹ-Trung, tổ chức RAND có liên quan tại Chính phủ Mỹ đã đưa Biện Đông lên hàng đầu trong danh sách những mâu thuẫn có thể kích động đối đầu. Biện Đông được xếp trên vấn đề Đài Loan, và sau Bán đảo Triều Tiên. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tuy nhiên đối tượng biển này “đã

trợ thành điợm rợt khó đợoán đợnh trong sợ kờnh đợch Mợ-Trung”.

Dù Lợu Nợm Gợc tuyên bợ vợ kợ hoợch tiợn hành thợợng xuyên hợn các hoợt đợng tuợn tra bợo vợ tợ do hàng hợi và hàng không (FONOP) trong khu vợc đợ thách thợc các yờu sớch chợ quyợn cợa Bợc Kinh, song mợt sợ nhợ phen tớch cho rợng Washington vợn đợng chợt vợt tìm cách đợi phợ vợi nhợng bợợc đi thao tợng cợa Trung Quợc tợi đợy. Ian Storey, mợt chuyên gia vợ Biện Đợng tợi Viợn Yusof Ishak cợa Singapore, bình luợn: “Trung Quợc đợợng nhợ đợng theo đợi mợt chiợn lợợc dài hợn, toàn diợn và đợ đợợc lên kợ hoợch rợt cõn trợng đợ thầu tợm toàn bợ Biện Đợng, trong khi Mợ chợ đợp trợ bợng nhợng hành đợng bợc phợt”.

Chuyên gia vợ hợi quờn Ni Lexiong, hiợn làm viợc tợi Đợi hợc Chính trợ và Pháp luợt Thợợng Hợi, nợi: “FONOP chợ là các chiợn thuợt, chợ không phợi chiợn lợợc, nhợng hoợt đợng này không khiợn Trung Quợc mợy may cõn nhợc lợi nhợng đợ tớch cợa hợ Bợc Kinh”. Ông cợng cho rợng đợ thợi điợm hiợn tợi Trung Quợc đợy mợnh hoợt đợng triợn khai lợc lợợng không xuợt phợt tợ ý đợ hay sợ cõn thiợt cợa hợ, mà chợ yợu phợ thuợc vào hành đợng cợa các nợợc khợc. Ông nợi: “Mợi thợ vợn tợt đợp chợng nào các nợợc khợc chợa cợ ý đợnh cõng khai khiờu khớch đợng đợ... Rợc rợi sợ nợy sinh khi mợt sợ quợc gia khợc, chợng hợn nhợ Mợ, khuợy đợng tình hờnh”.

Theo “ [Reuters](#) ”

Hợợng Trà (gt)